

UBND HUYỆN KÔNG CHRO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 360/PGD&ĐT

Kông Chro, ngày 30 tháng 10 năm 2020

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về tảo hôn
trong vùng dân tộc thiểu số

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.

Căn cứ Công văn số: 208/PTP ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tư pháp huyện Kông Chro về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh và người dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tăng cường hơn nữa về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân - gia đình; các quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến tổ chức tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chú trọng các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Ngoài ra chọn một số quy định pháp luật mới ban hành năm 2020 để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo Công tác Đội, Đoàn thanh niên; phối hợp với ngành, đoàn thể trên địa bàn (*công an, tư pháp, phụ nữ,...*) tiếp tục tuyên truyền pháp luật nhằm giảm nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thông qua các hoạt động Đội, hoạt động ngoại khóa,...Rà soát lại số liệu về tảo hôn trong năm để nắm tình hình, và có các giải pháp tuyên truyền hiệu quả.

Tham khảo các tài liệu pháp luật được đăng tải trên website của Sở Tư pháp theo địa chỉ: stp.gialai.gov.vn; trong đó có tài liệu tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về nạn tảo hôn để tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp.

Chế độ báo cáo: các đơn vị trường học trực thuộc báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 07/11/2020 qua địa chỉ mail tonghopkcr@gmail.com.

Lưu ý: Thông kê số lượng học sinh tảo hôn trong năm 2019 và năm 2020.

Nhận được công văn này đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

KS. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Đỗ Xuân Dũng